

## อวดดี

### ศิลปินดาวเด่นบัวหลวง

คอลัมน์ “อวดดี” ในวันอาทิตย์สุดท้ายของปี 55 นำคนเก่งจากโครงการ “ศิลปินดาวเด่นบัวหลวง 101” ปีที่ 5 มาแนะนำเป็นการส่งท้ายก่อนต้อนรับปีใหม่ 2556

โครงการ “ศิลปินดาวเด่นบัวหลวง 101” เป็นการแข่งขันวาดภาพสร้างสรรค์ผลงานจากเหล่านักศึกษาด้านศิลปะจากทั่วประเทศ จัดขึ้นโดยมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลที่ 1 หรือ รางวัลศิลปินดาวเด่นบัวหลวง ยอดเยี่ยมในครั้ง นี้ ได้แก่ **นายกิตติศักดิ์ เทพเกาะ จากคณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร** กับผลงานชื่อ “ห้วงกรรม” ได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท

นายกิตติศักดิ์ กล่าวว่า เป็นครั้งแรกที่ได้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งตั้งใจและตื่นเต้นมาก ไม่คิดมาก่อนว่าจะได้รางวัลที่ 1 เพราะยังมีงานดี ๆ ของเพื่อน ๆ อีกหลายชิ้น โดยผลงานที่ส่งเข้าประกวด



ครั้งนี้ใช้เทคนิควาดเส้นเป็นงานดรออิงทั้งหมด ซึ่งเป็นเทคนิคที่ถนัด ได้แรงบันดาลใจสร้างสรรค์ผลงานมาจากหนังสือเกี่ยวกับพระพุทธรูปศาสนาเรื่อง ไตรภูมิินรก เป็นความเชื่อของคนไทยสมัยก่อน เป็นงานที่ต้องสื่อให้คนเห็นแล้วรู้สึกอยากกระทำ ดี ด้วยการนำเอาร่างกายของคนที่เกิดมาแล้วผิดเพี้ยนไปจากมนุษย์ แสดงออกให้เห็นถึงความทุกข์ที่ได้รับจากผลกรรมที่เกิดขึ้น

“การมาร่วมเข้าโครงการครั้งนี้ทำให้ได้ รับประสบการณ์เยอะมาก 10 วันนี่ที่ได้ร่วม

แคมป์ศิลปะ ถือว่ามีแต่สิ่งดี ๆ ได้แลกเปลี่ยนความรู้เรื่องศิลปะกับเพื่อน ๆ ได้รู้ถึงเทคนิคในการสร้างสร้งงานที่หลากหลายรูปแบบ จากเพื่อนมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ซึ่งใช้เทคนิคที่เราไม่เคยรู้มาก่อน ก็ได้สอบถามและเรียนรู้จากเขา”

นอกจากรางวัลศิลปินดาวเด่นบัวหลวง ยอดเยี่ยมแล้ว ยังมีน้อง ๆ คนเก่งที่ได้รางวัลในครั้งนี้อีก คือ รางวัลศิลปินดาวเด่นบัวหลวง ดีเด่น ได้แก่ นายจรงค์ เจริญสุข จากมหาวิทยาลัย ทักษิณ จ.สงขลา กับผลงานชื่อ “วิฤตติสาม จังหวะ” ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท และรางวัลศิลปินดาวเด่นบัวหลวง ความคิดสร้างสรรค์ ได้แก่ นายนิติพล เลาอย่าง จากมหาวิทยาลัย ราชภัฏล้านนา ภาควิชาพยาบาล จ.เชียงใหม่ กับผลงาน ชื่อ “วิถีคนบนวิถีธรรมชาติ” ได้รับเงินรางวัล 70,000 บาท และรางวัลดาวเด่นบัวหลวงพิเศษ ที่มีขึ้นเฉพาะปีนี้ ได้แก่ น.ส.นิลยา บรรดาศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กับผลงานชื่อ “วัฒนธรรมแห่งความสุข” ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท

โครงการนี้ถือเป็นก้าวแรกที่จะช่วย ใ้พี่น้อง ๆ เหล่านี้ พัฒนาฝีมือของตัวเองให้ขึ้นไปเป็นศิลปินระดับชั้นเอกได้ในอนาคต.